

Cách kết thúc thai kỳ 2 tuần tuổi an toàn, phòng khám phá thai an toàn tại Hà Nội

Một số cô gái trẻ nói rằng việc đình chỉ thai nghén nên được thực hiện càng sớm càng tốt, tránh để lâu sẽ gây nên khó khăn cho quá trình thực hiện. Tuy vậy, liệu cách nhìn nhận này có thực sự đúng? Việc bỏ thai khi thai còn nhỏ, mới được 14 ngày tuổi có gây ra nguy hiểm không? Đây là phương pháp bỏ thai 14 ngày tuổi an toàn, hữu hiệu?



Bào thai 14 ngày tuổi có phá bỏ được không?

Phá thai là điều không nữ giới nào nguyện vọng. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có không ít chị em rơi vào hoàn cảnh éo le, buộc phải đưa ra quyết định kết thúc thai kỳ 14 ngày tuổi mặc dù không hề ước muốn. Vậy thai 14 ngày tuổi có phá được không?

Bào thai 14 ngày tuổi chỉ là một khối tế bào bé xíu, đang trong quá trình đi lại từ ống dẫn trứng vào dạ con. Theo Ths.Bs CKI sản phụ khoa Trương Thị Vân nói rằng: Khi chưa xác định rõ được túi thai & phôi thai đã nằm trong buồng tử cung thì các thầy thuốc chuyên khoa sẽ chưa chỉ định đình chỉ thai kỳ bởi vẫn chưa loại trừ được có thể thai ngoài tử cung. Tình huống có thai ngoài tử cung sẽ có biện pháp can thiệp khắc phục tuyệt đối khác với đình chỉ thai nghén.

vậy nên, đối với nếu như thai 14 ngày tuổi, kích thước thai vẫn còn nhỏ, chưa về đến buồng tử cung của bà bầu, thì các chuyên gia sẽ thường chống chỉ định bỏ thai mà sẽ hẹn người phụ nữ một vài tuần nữa kiểm tra lại. Bình thường, các chị em sẽ cần thiết phải chờ đến khoảng tuần thứ 5 của thời kỳ mang thai, khi thai nhi đã được xác định nằm ổn định trong buồng dạ con thì mới có thể thực hiện đình chỉ thai.

trong trường hợp mẹ bầu cố tình kết thúc thai kỳ 2 tuần tuổi, khi thai chưa vào được dạ con thì sẽ không những khiến việc đình chỉ thai bị không thành công mà còn gây nên tương đối nhiều hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe cơ thể, chức năng sinh sản của nữ giới như: sót nhau, thai sót, xuất huyết ở tử cung, viêm nhiễm dạ con,...

Kết thúc thai kỳ 14 ngày tuổi có tội không?

Nạo phá thai là hành động luật pháp không cấm nhưng lại trái với đạo đức. Vậy nên, sau khi nạo phá thai, các chị em thường có tinh thần day dứt, hối hận khi đã từ bỏ đi giọt máu của mình.

Thực ra, việc đình chỉ thai nghén 2 tuần tuổi vi phạm pháp luật không còn phụ thuộc vào nguyên

nhân, điều kiện dẫn đến quyết định đình chỉ thai kỳ của phụ nữ có bầu.

Nạo phá thai xem như là hành vi có tội, đáng bị phê phán nếu như phụ nữ mang thai tiến hành đình chỉ thai để chọn lọc giới tính thai nhi, muốn được "vượt cạm" trai hoặc gái theo đúng ý muốn hoặc vì mục đích trục lợi.

Nhưng mà, việc đình chỉ thai kỳ nếu do các nguyên nhân bất đắc dĩ như: thai nghén bị dị tật, sức khỏe của thai quá yếu ớt, không đủ khả năng để "lâm bồn", nữ giới bị cưỡng hiếp dẫn đến có thai hay hoàn cảnh kinh tế không cấp phép để nuôi con,...thì khả năng được coi là việc làm không có tội & nên được chúng ta cảm thông.

Cách đình chỉ thai kỳ 2 tuần tuổi an toàn, hiệu quả

Biện pháp kết thúc thai kỳ an toàn ngày nay (như phá thai nội khoa, nạo hút thai chân không) chỉ khả năng áp dụng cho một vài tình huống thai đã di chuyển vào trong tử cung. Vì lẽ đó, thai nhi 2 tuần tuổi chưa đi đúng vào dạ con thì hoàn toàn không thể tiến hành thủ thuật đình chỉ thai vào thời điểm này.

Nạo phá thai quá sớm, khi thai nghén mới được 14 ngày tuổi khả năng khiến phụ nữ mang thai phải đương đầu với nhiều biến chứng nghiêm trọng như: sót thai, sót nhau, băng huyết, bội nhiễm, dính buồng dạ con,... điều này khả năng gây nên tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của nữ giới, có thể còn dẫn đến rủi ro vô sinh - hiếm muộn.

Vì lẽ đó, giúp đảm bảo quá trình phá thai xảy ra an toàn, hữu hiệu, tránh được các di chứng, rủi ro đáng tiếc, thì tốt nhất các chị em nên chờ đến khoảng tuần thứ 5 của thai kỳ (khi thai nghén đã nằm ổn định trong tử cung) thì mới nên thực hiện đình chỉ thai.

Đình chỉ thai kỳ 14 ngày tuổi có tác hại gì?

Nếu các chị em cố tình kết thúc thai kỳ 2 tuần tuổi khi phôi thai mới chỉ được tạo ra & chưa di chuyển vào dạ con của phái nữ thì sẽ có thể phải đối diện với một số hậu quả khôn lường phần tiếp theo:

- Khi thai nhi chưa đi vào tử cung, độ bám dính chưa có và chưa thể xác định được khu vực chuẩn xác của thai. Việc đình chỉ thai nghén vào vào thời gian này sẽ thường không có hiệu quả, dễ bị không thành công.
- Nếu phá thai khi thai chưa vào tử cung sẽ dễ gây sót nhau, sót thai. Trạng thái này trong trường hợp không có phương pháp khắc phục kịp thời thì sẽ có thể gây ra nhiễm khuẩn bộ phận sinh sản của nữ giới. Các căn bệnh như: bệnh viêm cổ tử cung, viêm buồng trứng, viêm tắc vòi tử cung,...có thể để lại các hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe cơ thể và khả năng sinh sản của nữ giới.
- Bên cạnh đó, việc tự tiện bỏ thai khi chưa đi khám bệnh và có sự khuyến nghị của thầy thuốc chuyên khoa sẽ có thể dẫn đến hiện trạng băng huyết. Trường hợp chảy máu từ tử cung nếu không được khắc phục cầm máu ngay từ giai đoạn đầu thì sẽ khả năng gây nên ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, có thể còn khả năng dẫn đến choáng thiếu máu, gây nên nguy hiểm đến mạng sống.

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/cach-pha-thai-2-tuan-tuoi-an-toan-khong-dau>

Chi phí phá thai 2 tuần tuổi

Thực tế, không có một trung tâm chăm sóc sức khỏe nào có thể đưa ra một mức chi phí nạo phá thai 14 ngày tuổi chi tiết. Bởi đây mức chi phí này sẽ bị tùy thuộc vào tương đối nhiều nhân tố khác biệt. Chi tiết như sau:

- Trạng thái sức khỏe thể chất của phụ nữ có bầu

Những người mẹ có sức khỏe bình thường, không mắc các bệnh lý đi kèm với thì mức chi phí bỏ thai sẽ thấp hơn so với các nếu như phụ nữ có bầu có sức khỏe ốm yếu, mắc phải một số căn bệnh kết hợp với như: viêm phụ khoa, các bệnh có sự liên quan đến thận, tim, gan,... Bởi khi đó, các chị em sẽ cần thiết phải tiến hành chữa khỏi các căn bệnh này rồi mới tiến hành đình chỉ thai.

- Cơ sở y tế thực hiện

Nếu như chị em tiến hành phá thai tại các trung tâm y tế chuyên khoa uy tín, chất lượng, đạt chuẩn, được trang bị đầy đủ thiết bị máy móc, trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, tiên tiến với hàng ngũ chuyên gia xuất sắc, chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm,... thì sẽ có mức chi phí cao hơn so với một vài cơ sở kém chất lượng, "chui". Nhưng đổi lại, khi chọn lựa các cơ sở y tế đáng tin cậy, sức khỏe của các chị em sẽ được bảo đảm & tránh được một vài biến chứng nguy hiểm trong quá trình tiến hành thủ thuật.

- Lựa tuổi thai nghén

Tuần thai càng lớn thì việc thực hiện thủ thuật đình chỉ thai sẽ càng phức tạp hơn. Bởi vì thế mà mức chi phí đình chỉ thai nghén cũng sẽ cao hơn so với việc bỏ thai khi còn nhỏ.

Vậy nên, để khả năng nắm được mức chi phí nạo phá thai 2 tuần tuổi giá bao tiền thì các thai phụ cần thiết phải tự giác đến các trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên khoa uy tín. Nơi đây, các thầy thuốc sẽ thực hiện khám bệnh, kiểm tra tình trạng sức khỏe cơ thể của phụ nữ có bầu, lựa tuổi thai rồi ngay sau mới có thể đưa ra được mức chi phí chi tiết cho từng tình huống.

Phòng khám phá thai 2 tuần tuổi ở đâu an toàn Hà Nội?

Dưới đây là một vài mặt tích cực hàng đầu khi các chị em lựa chọn đình chỉ thai an toàn tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà:

- Phương pháp phá thai 2 tuần tuổi

Phòng khám Thái Hà tiếp nhận khám bệnh và thực hiện nạo phá thai an toàn bằng 2 giải pháp, đó là: uống thuốc phá thai và nạo hút thai. Không những vậy, trước khi nạo phá thai tại đây, các chị em sẽ được sử dụng công nghệ ánh sáng sinh học để rửa sạch âm đạo, giúp ngăn chặn bội nhiễm sau đình chỉ thai nghén. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện phá thai xong, các chị em sẽ được các bác sỹ kê thêm những bài thuốc nam dân gian giúp bồi bổ khí huyết, điều hòa nội tiết, tăng cường sức khỏe, điều hòa kinh nguyệt và giúp đỡ phục hồi dạ con, buồng trứng của người phụ nữ.

Không những thế, sau thời điểm bỏ thai, các thầy thuốc tại phòng khám sẽ sử dụng các công cụ y tế tân tiến để hỗ trợ khôi phục dạ con cho người phụ nữ. Công cụ này sẽ dùng phác đồ sóng tần công vào sâu bên trong tổ chức cơ, đẩy mạnh sự co thắt của các mao động mạch chủ. Qua đó, giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, giúp các cơ tử cung trở nên săn chắc & hồi phục nhanh hơn.

Hàng ngũ y thầy thuốc: Phòng khám vinh dự là nơi hội tụ hàng ngũ thầy thuốc chuyên về phụ khoa

có trình độ vững vàng, kỹ năng cao & từng có nhiều ngày công tác tại các bệnh viện công lập lớn tại thành phố.

- Hạ tầng, máy móc tiên tiến:

Bên cạnh đó, phòng khám cũng xem trọng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng xa hoa, thoáng mát, tiện nghi theo phong cách “bệnh viện khách sạn”. Hệ thống trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, được nhập khẩu từ một vài quốc gia phát triển giúp quá trình thăm khám, siêu âm tuổi thai, khu vực thai cũng như trạng thái sức khỏe của phụ nữ có bầu xảy ra an toàn, mau chóng & có độ chính xác cao. Chưa kể đến, môi trường y tế tại đây rất sạch sẽ, phòng thủ thuật và các thiết bị y tế đều được tiệt trùng – sạch khuẩn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chị em.

- Nói về chất lượng tiện ích:

Dịch vụ chăm sóc người nhiễm bệnh tại phòng khám được review chuyên nghiệp, tận tâm và chu đáo tận tình, thủ tục thăm khám nhanh gọn, Bệnh án của người có bệnh được cam kết bảo mật tuyệt đối.

- Giá tiền đình chỉ thai nghén 14 ngày tuổi

Chi phí khám bệnh & đình chỉ thai nơi đây rất thích hợp, ổn định & được kê khai công khai thích hợp với quy chuẩn của Bộ Y tế. Do đó, các chị em có thể hoàn toàn an tâm về vấn đề chi phí khi thăm khám & tiến hành thủ thuật đình chỉ thai nơi đây.

Phá thai ở đâu an toàn nhất hà nội

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Giá nạo phá thai <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Phongkhamthaiha <https://phongkhamthaiha.org>

Phong kham da khoa Thai Ha <https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha-phathaithaiha.webflow.io>